



ข่าวเด่น: ศิลปศาสตร์

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทร.0-2696-5674 E-mail : panasonic_jum@hotmail.com

ปีที่ 16 ฉบับที่ 187

ประจำเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2552

ขอแสดงความยินดี

คณะศิลปศาสตร์จัดงานแสดงความยินดีในโอกาสที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มอบเข็มเกียรติยศ ประจำปี 2552 แก่ อาจารย์ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ อดีตอาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ อดีตคณบดีคณะศิลปศาสตร์ อดีตอธิการบดี และผู้ก่อตั้งโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2552 ณ คณะศิลปศาสตร์ ท่าพระจันทร์



รศ.ดร.ธเนศ อภรณ์สุวรรณ คณบดีคณะศิลปศาสตร์



ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ คณบดีคณะนิติศาสตร์



รองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงศ อุดมฤทธิกุล หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ



สุชาติ สวัสดิ์ศรี

สาส์นคณบดี

เพื่อนร่วมงาน คณาจารย์ และข้าราชการเจ้าหน้าที่คณะศิลปศาสตร์ทุกท่าน

ความเคลื่อนไหวสำคัญๆ ในรอบเดือนที่ผ่านมาได้แก่กิจกรรมอันเนื่องมาจากวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง (มธก.) ครบรอบปีที่ 75 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2552 ในปีนี้ผู้ได้รับมอบเข็มเกียรติยศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งให้แก่วัยเกษียณผู้มีบทบาทดีเด่นในสังคมไทยนั้นได้แก่ อาจารย์ ดร. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ อดีตคณบดีคณะศิลปศาสตร์ (2534-2537)

อาจารย์ ดร. ชาญวิทย์มีคุณูปการอย่างสูงต่อการพัฒนายกระดับคณะศิลปศาสตร์ เป็นผู้คิดริเริ่มและเป็นกำลังหลักในการก่อตั้งและสนับสนุนการดำเนินงานวิชาใหม่ๆ และ โครงการใหม่ๆ ในคณะฯ ขึ้น เช่น วิชาประวัติศาสตร์กับการท่องเที่ยว โครงการอบรมมัคคุเทศก์ โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา โครงการ 50 ปีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการนักศึกษา เรียนดีจากชนบท โครงการหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมถึงการตั้งกองทุนศิลปศาสตร์ 30 ปี เพื่อสนับสนุนงานวิชาการรวมทั้งเป็นสวัสดิการของอาจารย์และข้าราชการคณะศิลปศาสตร์ ทำให้งานต่างๆ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์และการบริหารงานการศึกษา ท่านได้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระหว่างปี พ.ศ. 2537-2538 ด้วยคุณธรรม ความสามารถและความเหมาะสม อาจารย์ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ได้รับการยกย่องให้เป็นกิตติยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2543 ด้วย

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม นี้ คณะศิลปศาสตร์จึงได้จัดงานเลี้ยงเพื่อแสดงความยินดีแก่อาจารย์ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ในโอกาสที่ได้รับเข็มเกียรติยศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตามที่คณะฯ ได้กำหนดแผนการย้ายสำนักงานเลขานุการคณะฯ และหน่วยงานทั้งหมดจากท่าพระจันทร์ ไปยังศูนย์รังสิต ในช่วงเปิดภาคการศึกษาใหม่นั้น แม้เราจะได้เร่งการทำงานกับบริษัทและทางสถาปนิกอย่างเต็มที่แล้ว แต่การปรับปรุงแก้ไขสำนักงาน และห้องประชุมต่างๆ นั้นก็ยังไม่อาจเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ได้ตามกำหนด มีแนวโน้มว่าการปรับปรุงดังกล่าวจะเสร็จในเดือนกรกฎาคม หรือต้นสิงหาคมนี้ ทำให้การเคลื่อนย้ายสำนักงานต่างๆ ต้องชะลอการขนย้ายไปด้วย

(ต่อหน้า 2)

อนึ่งในเดือนสิงหาคมนี้ จะมีงานสำคัญของคณะคืองานพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 13 สิงหาคม 2552 ซึ่งเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ต้องร่วมในการเตรียมการและฝึกซ้อมนักศึกษา กับมีการตรวจประเมินคุณภาพภายในระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2552 ที่ทำพระจันทร์ ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้เอกสารจากงานต่างๆ ประกอบในระหว่างดำเนินการตรวจสอบการประเมินคุณภาพนี้ การย้ายไปรังสิตในช่วงเดือนสิงหาคมนี้เกรงว่าจะมีผลกระทบต่อผลการตรวจประเมินคุณภาพได้

ด้วยเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าว ทางผู้บริหารจึงตกลงที่จะชะลอการย้ายสำนักงานทั้งหมดไปก่อน และเมื่อหลังการตรวจประเมินเรียบร้อยแล้ว สำนักงานเลขานุการคณะฯ จะย้ายไปทำงานในช่วงปิดภาคการศึกษา 1/2552 ทั้งนี้งานที่ต้องให้บริการแก่นักศึกษาและอาจารย์ที่รังสิต สำนักงานเลขานุการคณะฯ ได้ส่งบุคลากรไปเสริมเพื่อมิให้กระทบต่อการปฏิบัติงานการเรียนการสอนของนักศึกษาและคณาจารย์ทั้งหมดแล้ว

จึงขอเรียนให้คณาจารย์และข้าราชการเจ้าหน้าที่ทุกท่านทราบ

รศ.ดร. ชเนศ อภรณ์สุวรรณ

ข่าวฝ่ายบริหารและการคลัง



คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ
โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ.
มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
สมาคมจดหมายเหตุสยาม กองทุนจิตร ภูมิศักดิ์ ชมรมอุษาคเนย์-อาเซียน
จัดสัมมนา “70 ปี สยามเป็นไทย - ย้อนเวลาสู่นาคต” เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน
2552 เวลา 09.00-17.00 น. ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การสัมมนาคณะศิลปศาสตร์กับการออกนอกระบบ

คณะศิลปศาสตร์จัดสัมมนาการออกนอกระบบโดยรับเกียรติจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ออกนอกระบบแล้ว เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าวิทยาเขตพระนครเหนือ มาร่วมแสดงความคิดเห็น ประสบการณ์และปัญหาของการออกนอกระบบ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2552 ณ ห้อง ศศ.240 คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์รังสิต ท่านใดสนใจชม VCD ในการสัมมนาดังกล่าว สามารถยืมได้ที่งานโสตทัศนูปกรณ์ คณะศิลปศาสตร์ ทั้งที่ท่าพระจันทร์และรังสิต



ข่าวฝ่ายการศึกษานักศึกษา

ฝ่ายการศึกษานักศึกษาจัดโครงการแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อ หัวข้อ “การศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ และการขอทุนเพื่อศึกษาต่อ” โดยวิทยากรจากสำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เมื่อวันที่อังคารที่ 14 กรกฎาคม 2552 ณ ห้อง ศศ.240 คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์รังสิต



ฝ่ายการศึกษานักศึกษาได้จัดสัมมนาอาจารย์ผู้สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษาและสอบสัมภาษณ์นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์เพื่อขอรับทุนการศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2552 เมื่อวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2552 ณ คณะศิลปศาสตร์ ท่าพระจันทร์

สำนักงานเลขานุการคณะฯ



คณะศิลปศาสตร์ร่วมทำบุญตักบาตร
ในโอกาสมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ครบรอบปีที่ 75 วันที่ 27 มิถุนายน 2552
ณ บริเวณรอบหอประชุมใหญ่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

คณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน

จัด “โครงการจัดดอกไม้ Ikebana” ขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 โดยมี อาจารย์ ดร.วรลักษณ์ แคล้วปลอดทุกข์ เป็นวิทยากร และมีนักศึกษาภาควิชาภาษาญี่ปุ่น ภาษาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เข้าร่วมงาน 27 คน



ข่าวภาควิชา/โครงการพิเศษ

ภาควิชาภาษาอังกฤษ

ภาควิชาภาษาอังกฤษได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 The 5th Thammasat ELT Conference ในหัวข้อ Pathways to Success in ELT. เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2552 ณ อาคารศูนย์ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยมีครู อาจารย์ ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และระดับมหาวิทยาลัยให้ความสนใจเข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น 250 ท่าน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ชนศ อภรณ์สุวรรณ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน ในงานดังกล่าวมีการนำเสนอผลงานทางวิชาการ โดยมี Keynote Speakers 2 ท่าน คือ

1. รองศาสตราจารย์อรุณี วิริยะจิตรา คณະมนุชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนห์ ทองรินทร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รวมทั้งยังมีการนำเสนอผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยอีกกว่า 30 เรื่อง และภาควิชาภาษาอังกฤษได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการครั้งต่อไปในปี พ.ศ. 2554

ภาควิชาภาษาเยอรมัน

1. ภาควิชาภาษาเยอรมันจัดงาน “วันอาจารย์พบนักศึกษาวิชาเอก” เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2552 ณ ห้อง ศศ. 240 ชั้น 2 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อให้ให้นักศึกษาวิชาเอกชั้นปีที่ 1 รุ่นปีการศึกษา 2552 ได้ทำความรู้จักอาจารย์ในภาควิชาฯ และรุ่นพี่ชั้นปีต่างๆ ภายในงานได้มีการแนะนำหลักสูตรฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2552 และข้อมูลอื่นๆ ที่นักศึกษาใหม่และนักศึกษาวิชาเอกทั้งหมดของภาควิชาฯ ควรทราบ

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์พรรณ เสนะวิณิน ได้รับทุนจากสถาบันเกอเธ่ เพื่อเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ Internationales Wirtschaftsdeutsch (ภาษาเยอรมันเชิงธุรกิจนานาชาติ) เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2552 ณ เมืองเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี

3. สมาคมไทย-เยอรมัน มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาวิชาเอกของภาควิชาฯ จำนวน 2 ทุน ได้แก่ นางสาวจารุรินทร์ พละรังสี และนายศรัณยู คลกุด โดยมีพิธีมอบทุนการศึกษาดังกล่าวในวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2552 ณ สมาคมไทย-เยอรมัน”

ภาควิชาภูมิศาสตร์

จัดโครงการสัมมนาฝึกงานทางภูมิศาสตร์และการนำเสนอผลการเพิ่มพูนความรู้ของอาจารย์ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2551 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2552 เวลา 09.00–16.00 น. ณ ห้อง ศศ.240 คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีนักศึกษาวิชาเอกนำเสนอผลการฝึกงานจำนวน 16 คนซึ่งฝึกงานในส่วนราชการ จำนวน 5 แห่ง บริษัทเอกชนจำนวน 4 แห่ง และองค์กรอิสระหรือหน่วยงานวิจัยสถาบันจำนวน 3 แห่ง โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนา จำนวน 80 คน

ภาควิชาภาษาไทย

1.ภาควิชาภาษาไทยจัดงาน “สานสัมพันธ์พี่น้องเอกไทย” เมื่อวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2552 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง ศศ.240 คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษา ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการเรียนและการเรียนรู้

2.ภาควิชาภาษาไทยจัดทำจุลสารรายไทยฉบับพิเศษ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม 2552 ซึ่งรวบรวมบทความวิชาการของนักศึกษาวิชาเอกภาษาไทยนำไปแจกในงานวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม 2552 ให้แก่ผู้ที่สนใจ วัตถุประสงค์ของการจัดทำจุลสารฉบับนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานและความรู้ด้านภาษาและวรรณกรรมไทย อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมภาษาไทยอันเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ

ภาควิชาภาษาญี่ปุ่น

โครงการปริญญาโทสาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษาจัดสัมมนาวิทยานิพนธ์ด้านภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2552 ณ ห้อง ศศ.307 คณะศิลปศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยมีนิตปริญญาโทจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้าร่วมฟังและนำเสนอผลงานด้วย



นางสาวชลธิชา แซ่ลิ้ม และนางสาวฐานิตา สุรพงศานุรักษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมการประชุมนักศึกษาเอเชีย ณ กรุงเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

ภาควิชาภาษาจีน

นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ สีกาแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าร่วมการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 8 “The 8th Chinese Bridge - Chinese Proficiency Competition for Foreign College Students” ได้รับรางวัลที่ 2 การประกวดครั้งนี้จัดโดย Office of Chinese Language Council International ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2552 เวลา 07.00 - 12.30 น. ณ โรงแรมรัชดาซิตี้



ประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเมียร์ตัน เนียรเจริญสุข
กรรมการ อาจารย์รัชเชษฐ รุ่งนเวช อาจารย์ปิยะมาศ สรรพวิรวงศ์
อาจารย์นุชชิตา ราศรีวิสุทธิ อาจารย์ณัฐนิจ อัครวิทย์วงษ์
นายเฉลิมพันธ์ ม่วงกลม นางสาวปานแก้ว สังคา
กรรมการและเลขานุการ : นางสาวสุรัตดา แผงค่านกลาง
โทร.0-2696-5674 E-mail : panasonic_jum@hotmail.com

กรุณาสง